



เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย
สมาชิกครั้งราคาจนถึงสงกรานต์ปี 2568
(13 เมษายน 2568)

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภท 12 เดือนกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2568 รับส่วนลดค่าสมาชิกครั้งราคาจนถึงสงกรานต์ ปี 2568 (13 เมษายน 2568) เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะใช้ข้อเสนอนี้กับการตัดบัญชีครั้งแรกของสมาชิกระดับจากวันที่สถานะสมาชิกเริ่มต้น จนถึงกระทั่งสิ้นสุดรอบปีในวันที่ 13 เมษายน 2568 เพื่อให้สมาชิกได้รับส่วนลดค่าสมาชิก (หรือค่าธรรมเนียมการพักอายุสมาชิก) 50% การหักบัญชีในรอบปีในวันที่ 3 เมษายน 2568 จะรวมค่าธรรมเนียมสมาชิกครั้งราคาจำนวน 11 วัน (3 - 13 เมษายน 2568) และค่าธรรมเนียมสมาชิกเต็มราคาจำนวน 3 วัน (14 - 16 เมษายน 2568) รอบปีแรกของค่าธรรมเนียมสมาชิกเต็มราคา จะถูกหักในรอบปีในวันที่ 17 เมษายน 2568 เพื่อให้มีคุณสมบัติตามข้อเสนอ ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟให้เสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงการให้รายละเอียดสำหรับชำระเงินแบบไดเรคเดบิต การตอบแบบสอบถามสุขภาพ และการชำระเงินตามสัดส่วน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสมาชิกก่อนกำหนดจะถูกนำมาใช้หากสมาชิกยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ และไม่รวมค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมส่วนบุคคลและบริการอื่น ๆ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 24 ปีหรือ สมาชิกเอไอเอไวท์ลิสต์ ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการเป็นสมาชิกจะแตกต่างกันไปตามคลับ และประเภทของสมาชิก โปรดตรวจสอบค่าใช้จ่ายผูกพันขั้นต่ำได้ที่คลับ หรือขณะทำการสมัคร การผูกพันขั้นต่ำทั้งหมดที่แสดงในระหว่างขั้นตอนการสมัครจะไม่นับรวมมูลค่าส่วนลดของการเป็นสมาชิก การผูกพันขั้นต่ำทั้งหมดของคุณจะลดลงตามข้อเสนอ หากสมาชิกที่สมัครมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในขณะที่สมัคร พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องเข้ามาที่คลับ เพื่อลงนามในสัญญาสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอนี้สำหรับสมาชิกใหม่ หรืออดีตสมาชิกที่สมาชิกภาพหมดอายุเกินกว่า 30 วันขึ้นไปและมีคุณสมบัติอื่นๆ ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกมีระยะเวลาจำกัด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ แต่จะมีผลบังคับหลังจากช่วงระยะเวลาผูกพันขั้นต่ำของท่าน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิก หรือเพิกถอนข้อเสนอนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำชี้แจงการรวบรวม

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ("เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ" "เรา", "ของเรา" มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงชื่อ และรายละเอียดการติดต่อของท่านแก่เรา



เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย
สมาชิกครั้งราคาจนถึงสงกรานต์ปี 2568
(13 เมษายน 2568)

เพื่อที่เราจะได้สามารถติดต่อกัน เพื่อจัดการออกกำลังกายฟรีที่สถานออกกำลังกายของเรา และนำท่าน
เยี่ยมชมคลับและบริการที่เรา มี เพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาด และวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุเอาไว้ในนโยบาย
ส่วนบุคคลของเรา หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถติดต่อกันเพื่อทำการนัดหมายการเข้า
เยี่ยมชม หรือนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานออกกำลังกายและบริการของเราได้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
อยู่ที่นี่ "เอกสารทางกฎหมาย" www.virginactive.co.th ซึ่งอธิบายวิธีการที่ เก็บ รวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีการที่ท่านจะเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเรา
มีอยู่ วิธีการที่ท่านจะติดต่อเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่ประเทศของ
ท่าน และวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหลักปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของเราโดยใช้
รายละเอียดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในการใช้สิทธิออกกำลังกายของท่าน ถือว่า
ท่านยินยอมให้มีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายข้อมูล
ส่วนบุคคลของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ